

บาท/ดอลลาร์เข้านี้กลับมาแกว่งในกรอบ, ขาดปัจจัยใหม่หนุนการแข็งค่า

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้กลับมาแกว่งตัวในกรอบ หลังจากแข็งค่าเมื่อวานนี้ โดยดีลเลอร์มองว่า เงินบาทในวันนี้ขาดปัจจัยใหม่ที่จะผลักดันให้แข็งค่าได้ต่อเนื่อง

*ยุโรปยังคงเผชิญกับแรงกดดันในช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากร่วงลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในรอบ 9 เดือน เมื่อเดือนที่แล้ว ขณะที่ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงได้รับผลกระทบ จากความไม่แน่นอนในทางการเมืองของอิตาลี และมาตรการลดงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐ ที่จะ มีผลบังคับใช้ในวันนี้

*ดอลลาร์ได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใส ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐในไตรมาส 4 ของปีที่ผ่านมา ขณะที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลง

*กระทรวงแรงงานสหรัฐ เผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 22,000 ราย สู่ระดับ 344,000 ราย ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 23 ก.พ. ขณะที่สถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM) ของสหรัฐเปิดเผยดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจ ในเขตมิดเวสต์ของสหรัฐ เพิ่มขึ้นสู่ 56.8 ในเดือนก.พ. จาก 55.6 ในเดือนม.ค.

*แต่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่สองของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) ที่แท้จริงประจำไตรมาส 4/55 ขยายตัว 0.1% ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะขยายตัว 0.5% และเป็นอัตราการขยายตัวต่ำที่สุด นับตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 54

*นักลงทุนอาจจะรอดูข้อมูลเศรษฐกิจของเอเชียในวันนี้ ซึ่งได้แก่ข้อมูลเงินเฟ้อจากญี่ปุ่น, ข้อมูลการค้าของเกาหลีใต้ และผลสำรวจในภาคการผลิตของจีน โดยข้อมูลที่นำมิดหวัง อาจจะส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงลดลงอีก

*กองทุนการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ) ระบุว่า อาจจะปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและโลก หากการปรับลดงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐ มูลค่า 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ มีผลบังคับใช้ในวันนี้ พร้อมทั้งเตือนว่าประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสหรัฐ จะได้รับผลกระทบมากที่สุด

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- *อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 29.797 บาท
- *09.14 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 29.76/78 จาก 29.72/79 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 29.71/78 จาก 29.74/77 เมื่อวาน
- *เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 92.61/66 จาก 92.26 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน
- *ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3074/78 จาก 1.3125 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"วันนี้ น่าจะนิ่ง ๆ อยู่ หลังจากที่มีเอวาลงมา(บาทแข็งค่า) ก่อนข้างเยอะ ดูแล้ว ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่จะทำให้บาทวิ่งไปต่อได้ไกล และคิดว่า 29.70 น่าจะมี support (แรงซื้อดอลลาร์) ค่อนข้างมากเหมือนกัน" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทในวันนี้มีแนวโน้มแกว่งตัวในกรอบ 29.75-29.82 หลังวานนี้แข็งค่าขึ้นมากพอสมควร จากกระแสเงินลงทุนที่ไหลเข้ามาในไทย โดยในวันนี้ตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาผลักดันให้เงินบาทแข็งค่าต่อได้

อีกทั้งที่บริเวณแนวต้านที่ 29.70 คาดว่าจะมีแรงซื้อดอลลาร์ รองรับอยู่มาพอสมควร

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้